

CHÚA NHẬT, Ngày 30 Tháng Sáu, 2024 TUẦN THỨ XIII MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM—KHUYẾN KHÍCH HIỂU THÂM SÂU VỀ KINH THÁNH

Ngày nay, tội lỗi không được đền đáp xứng đáng. Giảm nhẹ tội lỗi là điều nguy hiểm. Nhưng cũng có một sai lầm thuộc về thần linh khác khiến chúng ta phạm tội quá nghiêm trọng. Chẳng hạn, điều đó xảy ra khi chúng ta liên tục tự hỏi liệu những tội lỗi mình xưng ra có “thực sự” được tha thứ hay không, hay suy ngẫm một cách nghi ngờ xem Thiên Chúa “thực sự” nghĩ gì về chúng ta, đằng sau nhan thánh thương xót của Ngài. Hoặc khi một người nào đó quay trở lại với Giáo Hội và chúng ta đặt câu hỏi liệu sự cải đạo của người đó có thực sự hay không. Hoặc khi chúng ta phạm tội nào đó và làm bộ mặt buồn bã trong nhiều ngày và nghĩ rằng: “Có lẽ tội lỗi của mình quá nặng đến nỗi Chúa không thể giải quyết được”. Xin Chúa cứu chúng ta khỏi thái độ đó!

Này nhé, tuần này Ngài đã làm điều đó khi làm cho con gái của Gai rô sống lại. Ngôi nhà của đứa trẻ mười hai tuổi đã chết tràn ngập tinh thần rên rỉ và rên rỉ quá mức, khóc lóc và than vãn hỗn loạn. Họ thậm chí còn cười nhạo Chúa Giêsu với giọng điệu chế nhạo. Thật là kinh ngạc khi Ngài có thể làm đứa trẻ đã chết sống lại. Sự việc này tương đương với việc nhẹ nhàng đánh thức một đứa trẻ đang ngủ trưa. Rồi Ngài tiến cô bé đi ăn trưa. Không có gì lớn cả. Sự kịch tính quá mức thực ra là một phần của vấn đề, và việc loại bỏ nó là một phần then chốt của phép nhiệm màu.

Quý bạn ơi, tội lỗi có thể giết chết, nhưng Chúa Giêsu luôn sẵn sàng và có thể làm cho chúng ta sống lại, thường không cần phải than phiền nhiều. Sự tha thứ dễ dàng của Ngài không bao giờ nên là cái cớ để tự phụ, giảm thiểu tội lỗi hoặc xem nhẹ cái giá mà Ngài phải trả cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Nhưng vì Chúa, chúng ta thường cần Chúa Giêsu dập tắt những kẻ than khóc và than vãn. Ngài là Thiên Chúa. Và hãy nhớ rằng, em bé đó không chết, cô ấy chỉ đang ngủ thôi..

— Linh Mục John Muir © LPI



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG SÁU, 2024

Cầu cho những người phải rời bỏ quê hương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc nghèo đói, buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, tìm thấy sự chào đón và những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp nhận họ.

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- * Thứ Sáu đầu tháng, mừng 5 Tháng Bảy 2024: (Đoàn LMTT đảm trách)
— Châu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều
— Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ tối

⇒ Chủ Nhật mừng 7 Tháng Bảy, 2024: Giáo Khu 1 dâng của lễ

- * Thứ Tư, ngày 17 Tháng Bảy 2024:

Đọc kinh tối tại Nhà Nguyện vào lúc 7:00 giờ tối

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



CHA NHÂN LÀNH

Gai-rô ông trưởng hội đường,
Vái xin phục lạy, tựa nương bên Thầy.

Con tôi hấp hối giờ đây,

Đặt tay cứu chữa, ơn này tôi mang.

Trên đường đi đến quê làng,

Đàn bà loạn huyết, xếp hàng theo sau.

Tin rằng quyền phép ẩn sâu,

Đến gần chạm áo, biết đâu chữa lành.

Quyền năng xuất phát tự căn,

Quay đầu Chúa hỏi, bà đàn thú xưng.

Nói lên sự thật vui mừng,

Chúa ban khỏi bệnh, huyết ngưng cấp thời.

Báo tin con gái qua đời.

Chúa rằng đừng sợ, gọi mời đức tin.

Cầm tay bé gái nguyện xin,

Truyền cho chỗi dậy, con tin vào Ngài.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc. 5: 21-43)

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

June 22 — June 23, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng:
www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích
HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ
& GIÁO LÝ TÂN TÒNG. Xin vui lòng liên lạc

Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone
951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay
để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo

Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường